

## รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 9

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็น หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
27 ตุลาคม พ.ศ. 2563	การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 10 <a href="#">อ่านต่อ</a>

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆดังที่ได้กล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็น หุ้นส่วน ด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
โครงการพัฒนาระบบการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมไม้เก่า หัวหน้าคณะทำงานกลุ่มย่อยไม้เก่า ด้วยการสนับสนุนจากที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการทำการสำรวจตามพื้นที่เป้าหมายในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เพื่อนำไปพัฒนาระบบควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่า</li> <li>- เมื่อโครงการพัฒนาฯสิ้นสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จะได้รับร่างระบบการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่าที่ผ่านการทดสอบภาคสนาม และแผนการเสริมสร้างศักยภาพสมาคมไม้เก่าให้เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้เก่าได้อย่างยั่งยืน</li> <li>- โครงการได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก FAO-EU FLEGT Programme</li> </ul>

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 9

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

<p>โครงการ การเสริมสร้างความสามารถเกษตรกรรายย่อยในการเรียนรู้เพื่อผลักดันในเชิงนโยบายของระบบควบคุมห่วงโซ่ไม้และการเข้าสู่ระบบการรับประกันความถูกต้องของไม้ไทยบนที่ดินของรัฐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RECOFTC ผู้ดำเนินงานโครงการ และหัวหน้าคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมไม้บนที่ดินรัฐ นำเสนอแผนดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระดับนโยบายในการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ในที่ดินรัฐ และเสริมสร้างความสามารถให้แก่เกษตรกรรายย่อยให้ทำไม้และค้าไม้จากที่ดินรัฐได้อย่างถูกต้องกฎหมายโครงการได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก FAO-EU FLEGT Programme</li> </ul>
<p>โครงการแนวทางแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยีสำหรับการประสานระบบที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความสามารถในการสืบสวนแหล่งที่มาของไม้ในประเทศไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำเสนอโครงการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเสริมสร้างการทำงานของระบบ RFD Single Window ในการสืบสวนแหล่งที่มาของไม้ในประเทศไทยโครงการได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก FAO-EU FLEGT Programme</li> </ul>
<p>แนวทางการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดินกรรมสิทธิหรือที่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและแนวทางการสำแดงความถูกต้องฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ เห็นชอบร่างฉบับปัจจุบัน และมีมติให้ส่งร่างฯให้อยู่พิจารณาออกความเห็นอย่างไม่เป็นทางการ</li> <li>- คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ได้ข้อสรุปว่าแนวทางการสำแดงตนเองควรมี 2 รูปแบบคือ 1) สำหรับไม้ที่ขายเป็นท่อน และ 2) สำหรับไม้ที่ขายตามปริมาตร / น้ำหนัก</li> <li>- คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ มีความเห็นว่าควรทำการหารือเรื่องการแปรรูปไม้จากที่ดินกรรมสิทธิและที่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินเพิ่มเติม เนื่องจากว่าในปัจจุบันการควบคุมการแปรรูปไม้ดังกล่าวยังคงมีความคลุมเครือ</li> </ul>
<p>โครงการการค้าไม้ที่ยั่งยืนในกลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้แทนโครงการนำเสนอโครงการของ FAO ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ โครงการมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการทำไม้อย่างถูกต้องกฎหมายและยั่งยืนในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม ในอนาคต</li> </ul>

---

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 9  
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

	<p>โครงการนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันกับโครงการ FAO-EU FLEGT Programme</p> <p>และสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ได้ในด้าน การเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพของภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการพัฒนาระบบรับรองและเครื่องมือในการสร้างการทำ และค้าไม้ที่ถูกกฎหมายและยั่งยืน</p>
--	--